



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เล็งขยายวาระประธานทปอ.ให้เป็นวาระละ 2 ปี

มธ.ดูเรื่องกรอบข้อบังคับทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมทปอ.หวังขยายบทบาทของสมาคมฯ ในอนาคต ระบบการทำงานไปสู่การเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ข้ามรายวิชา ด้าน ประธานทปอ. เผยอาจมีการขยายวาระประธานทปอ.ให้เป็นวาระละ 2 ปี เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง

อธิการบดีมศว.ระบุ ทปอ.มอบหมายอธิการบดี

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการระบบแอดมิชชันส์ ปี 2553 นั้น เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2551 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่าการจัดตั้งสมาคมทปอ. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่ทปอ.ดำเนินการอยู่มีความชัดเจน เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นองค์กรที่แท้จริง ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีได้มอบหมายให้ศ.ดร.สุพล นิธิไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ดูในเรื่องกรอบข้อบังคับทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมฯ ส่วนด้านที่ตั้งนั้น กำลังพิจารณา 2 แห่ง ได้แก่ จามจุรีสแคว์ และ ตึกใหม่ริมถนนอโศก ของ มศว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ส่วนสมาชิกของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั้น ในช่วงแรกจะมีอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้เข้าร่วมใน ทปอ.ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเข้ามาร่วมไม่ได้จำกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นก็มีที่ประชุมของเขาอยู่แล้ว ซึ่งบทบาทของสมาคมฯในอนาคตนั้น หวังว่าจะขยายระบบการทำงานไปสู่การเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ข้ามรายวิชา อาทิ วิชาการศึกษาทั่วไป การสร้างคุณภาพทางการศึกษา การเรียนรวม หรือการเรียนด้วยสื่อทางไกล ถ้าดูจากภาระงานของสมาคมฯ จะเห็นว่าสมาคมฯจะทำงานเพิ่มขึ้น และต้องรับผิดชอบงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.หารือกันถึงวาระของ ประธานทปอ. ซึ่งมีวาระละ 1 ปี ซึ่งเมื่อก่อตั้งสมาคม ทปอ.แล้ว อาจมีการขยายวาระประธานทปอ.ให้เป็นวาระละ 2 ปี เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ